
เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวุฒสิภารบัรองแล้ว 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

 วันอังคารท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 
โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวุฒสิภา 

 
วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 

ศาสตราจารย ์พ ิเศษพรเพชร  ว ิช ิตชลช ัย ประธานว ุฒ ิสภา เป ็นประธานของที ่ประช ุมว ุฒ ิสภา  
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม  

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด 
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๕ คน เป็นเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี) 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

(๓)  กระทูถ้าม  (ไม่มี) 

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ จ านวน     ๒    เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ) กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
 

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอการพัฒนาระบบข้อมูลต าบล 
รองรับการจัดการต าบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนตามยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๔ การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม” ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว 



๒ 
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การปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย (นายอ าพล จินดาวัฒนะ) ได้ร่วมกันเสนอรายงาน 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงานดังกล่าวเป็นการศึกษาข้อมูลและสถานการณ์การจัดท าฐานข้อมูลต าบล  
และชุมชนของหน่วยงานต่าง ๆ และเนื่องจาก.“ต าบล”.เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ 
การจัดการต าบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืน โดยมี “ระบบข้อมูลต าบล” เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของระบบการจัดการต าบลเข้มแข็ง
แบบหุ้นส่วน ปัจจุบันข้อมูลและสารสนเทศระดับชุมชนและต าบล จ าแนกเป็น (๑) ข้อมูลที่จัดเก็บตาม 
ระบบทะเบียนของหน่วยราชการ (๒) ข้อมูลจากการส ารวจ และ (๓) ข้อมูลจากการท าส ามะโนต าบล 
ซึ่งจากผลการศึกษาการจัดท าข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา  
ระบบจัดเก็บข้อมูลต าบลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องเป็นหน่วยงานหลักส ารวจและจัดท าระบบข้อมูลต าบลโดยการส ารวจ (TCNAP) และกระบวนการวิจัย
ชุมชน (RECAP) และใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
ส ารวจข้อมูลซ้ าทุก ๑ - ๒ ปี ๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาคน 
สนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบข้อมูลต าบลอย่างต่อเนื่องเพ่ือเชื่อมต่อระบบข้อมูลอ าเภอ จังหวัด  
และส่วนกลาง ๓) กรมการปกครอง ควรสนับสนุนให้เชื่อมโยงเข้ากับระบบ Thai QM ๔) กรมการพัฒนา
ชุมชน เชื่อมโยงเข้ากับระบบข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ ค) 
เพ่ือความแม่นย าและมีความสอดคล้องของข้อมูลในการแก้ปัญหาและเพ่ือการพัฒนาด้านอื่น ๆ 
๕) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
โดยใช้พ้ืนที่ต าบลเป็นฐาน และควรเชื่อมข้อมูลต าบลเข้ากับระบบ TPMAP (Thai People Map and 
Analytics Platform) ๖) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
การบริหารต าบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วน สร้างตัวชี้วัดเชิงกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภูมิภาคและ
ส่วนกลาง ๗) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสภาองค์กร
ชุมชน องค์กรชุมชนทุกระดับ และขบวนองค์กรชุมชนเพ่ือร่วมกันจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลต าบล  
และใช้ประโยชน์ร่วมกัน ๘) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมให้การสนับสนุน 
ด้านวิชาการ การพัฒนาวิชาการ เทคโนโลยีและศักยภาพตามความจ าเป็น ๙) หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย 
ที่มีการจัดเก็บหรือจัดท าข้อมูลของแต่ละต าบล ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงระบบ
ข้อมูลต าบลเข้ากับระบบข้อมูลของหน่วยงานรัฐทุกหน่วย และใช้ข้อมูลต าบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบข้อมูลต าบล เป็นเรื่องที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
เป็นการลดภาระส่วนกลางลง เป็นการกระจายอ านาจ เป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ า การจัดเก็บข้อมูล  
ควรใช้ระบบข้อมูล จปฐ. และ กชช. ๒ ค มาเป็นพ้ืนฐาน และการเก็บข้อมูลมีหลายหน่วยงาน 
จึงต้องมีการบูรณาการร่วมกัน และข้อมูลที่เป็น Big data ควรน าระบบ AI มาใช้ในการเก็บข้อมูลด้วย 
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และเสนอแนะให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนการเก็บข้อมูลในแบบ Reform ตลอดจน
การจัดเก็บข้อมูลใช้เวลาค่อนข้างนาน ท าให้เมื่อเปลี่ยนผู้บริหาร การด าเนินการจึงไม่ต่อเนื่อง เมื่อไม่ใช่
โครงการที่น่าสนใจ การน างบประมาณมาใช้ในการด าเนินการจะยากขึ้น และเสนอแนะให้วัดความยากจน 
โดยมุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลมากกว่าก าหนดเกณฑ์ทางด้านรายได้ 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย 
(นายอ าพล  จินดาวัฒนะ) ตอบชี้แจงว่า ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ของสมาชิกสอดคล้อง  
กับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ส่วนประเด็นอื่น ๆ ที่ยังไม่ ได้มีการกล่าวถึงในรายงาน 
คณะกรรมาธิการขอรับไปเพื่อน าไปพิจารณาศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการต่อไป  

 

ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ (นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ) 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ (นางทัศนา  ยุวานนท์) ได้ร่วมเสนอผล
การพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า จากการศึกษาคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อ
รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ๑. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  ๑) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักก าหนดนโยบายในการถอดบทเรียนจากการด าเนินงาน  
ที่ผ่านมา เพื่อน ามาปรับปรุงคู่มือมาตรฐานแนวทางการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับชาติ  
มีการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ในภาพรวมทุกรูปแบบของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จากทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการเรื ่องดังกล่าวให้เพียงพอ  
อย่างครบวงจร ให้ท ุกภาคส่วนรวมทั ้งสถาบ ันทางว ิชาการเข ้ามาม ีส ่วนร ่วมในการประเม ินผล 
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้ม ีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที ่ต ้นทาง  
โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การศึกษาและให้ระวังตนเองในการตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์  มีการร่วมมือกับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ  
 

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การด าเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเสร็จแล้ว 
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และแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ทั ้งระบบ ๒) กระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุเนื ้อหาวิชาเกี ่ยวกับเรื ่องสิทธิ
มนุษยชน สิทธิเด็กและปัญหาการค้ามนุษย์ไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา ๓) ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ควรก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการให้แก่หน่วยงานที ่ปฏิบัติหน้าที่  
ในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือ ๔) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมและกรมประชาสัมพันธ์ ควรรณรงค์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค้ามนุ ษย์ 
ที่ทันต่อสถานการณ์ผ่านสื่อทุกประเภท ๒. ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ 
๑) ด ้านการค ัดแยกผู ้เส ียหาย โดยส าน ักงานพัฒนาส ังคมและความมั ่นคงของมน ุษย ์จ ังหว ัด  
ควรให้ความส าคัญกับการท าหน้าที ่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บข้อมูลแบบคัดแยกผู ้เสียหาย  
จากการค้ามนุษย์เพิ่มเติม ๒) ด้านการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครองดูแลเยียวยาผู้เสียหาย หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดในการจัดการกับผู้กระท าความผิด  
ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติเกี ่ยวกับการเดินทางเข้าออกส ถานคุ้มครอง 
การเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงระยะเวลาการอยู่ในสถานคุ้มครองให้มีความเหมาะสม รวมทั้งควร
พิจารณาปรับปรุงอาคารสถานที่ให้พร้อมรองรับผู้เสียหายที่มีความหลากหลายทางเพศ ๓) ด้านบุคลากร 
ควรให้ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายร่วมกันในพื้นที่แก่บุคลากร
บุคคลทั ่วไปที ่เกี ่ยวข ้องกับกระบวนการป้องกันแก ้ไขปัญหาการค ้ามนุษย์ ม ีการเพิ ่มพูนความรู้  
ทักษะแก่ทีมสหวิชาชีพที่มีส่วนส าคัญในกระบวนการคัดแยก การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย ตลอดจน
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมล่ามให้พอเพียงในทุกภาษาและควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สิทธิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับล่าม เพื่อเป็นการสร้างความ
ไว้วางใจและความรู้สึกปลอดภัยของผู้เสียหายได้ 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ บางครั้งมาจากปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างาน 
อย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพหรือจังหวัดใหญ่ ๆ 
เสนอแนะว่าควรมีการผลักดันหรือสนับสนุนให้มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน  
เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าท างานได้ โดยไม่ต้องเข้ามาท างานในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่อื่น ๆ 
ตลอดจนควรพิจารณาเรื่องการจัดการเกี่ยวกับปัญหาการขายบริการทางเพศที่ผิดกฎหมายว่าควรมีการ
ปรับปรุงให้การด าเนินการถูกกฎหมายได้มากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
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ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์) ตอบชี้แจงว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวมีคณะกรรมาธิการ 
การแรงงานที่น าไปพิจารณาศึกษาปัญหาดังกล่าวแล้ว ส่วนปัญหาการขายบริการทางเพศจะถูกกฎหมาย  
ได้หรือไม่ อาจต้องพิจารณาเรื่องการจ ากัดอายุ และความสมัครใจเป็นพ้ืนฐาน หากถูกบังคับหรือข่มขืนใจ  
ให้มาขายบริการทางเพศต้องลงโทษอย่างเข้มงวด 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ  
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจารณาด าเนินการต่อไป  

(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา (ไม่มี) 

(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่ จ านวน     ๑     เรื่อง 

 

 
ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส าหรับปีสิ้นสุด  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของที่ประชุมวฒุิสภา ได้มีผู้แทนจากส านกังานผู้ตรวจการแผ่นดินเขา้ร่วมประชุม
ชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) เป็นผู้น าเสนอรายงาน 
ต่อที่ประชุม 

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบให้เสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
โดยผู้แทนคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (พลเอก พิสิทธิ์  สิทธิสาร) แถลงผลการ
พิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต และข้ อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้  

 - รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ (ตามมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง และมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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๑. ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ 
๑.๑  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีบุคลากร รวมจ านวน ๓๐๔ คน จ าแนกเป็น เลขาธิการ จ านวน ๑ คน พนักงาน 
สายงานบริหาร จ านวน ๔ คน สายงานอ านวยการ จ านวน ๖๑ คน สายงานสอบสวนและนิติการ 
จ านวน ๑๐๔ คน สายงานสนับสนุน จ านวน ๑๐๑ คน และลูกจ้างประจ า จ านวน ๓๓ คน  

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จ านวน ๓๒๔,๑๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น ๓๐๘,๒๐๑,๐๒๐.๑๒ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๗ คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน ๑๕,๙๗๑,๔๗๙.๘๘ บาท คิดเป็น 
ร้อยละ ๔.๙๓ 

๒. ภาพรวมผลการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
๒.๑ การด าเนินงานเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จ านวน ๕,๒๕๐ เรื่อง โดยส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาตรวจสอบ แสวงหาข้อเท็จจริง  
จนมีค าวินิจฉัย หรือมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง 
หรือขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนแล้วเสร็จ จ านวน ๒,๘๓๙ เรื่อง 

๒.๒ การด าเนินการเรื่องเชิงระบบ โดยทั่วไปจะเป็นการหยิบยกเรื่องที่มีนัยส าคัญ 
และมีล าดับความส าคัญสูงที่มีผลกระทบต่อประชาชน ต่อสังคมและต่อสาธารณะในวงกว้างมาด าเนินการ
อย่างเร่งด่วน หรือด าเนินการล าดับแรก ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ควรพิจารณาแยกแยะปัญหา และหาทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 

๓. ภาพรวมการด าเนินงานภายในองค์กร  
๓.๑ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ก าหนดอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับภาระ

งาน และจัดโครงสร้างของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเฉพาะงานด้านการสอบสวน ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินควรพิจารณาเทียบเคียงกับองค์กรอิสระอื่น ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจคล้ายคลึงกัน  
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ก าหนดอัตราก าลัง  

๓.๒ การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ควรพิจารณาหาหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่โดยตรงด าเนินการแทน และควรให้ค าแนะน าในการจัดท าโครงการต้นแบบ
ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ รวมถึงให้การสนับสนุนหน่วยงานหลักด าเนินการจะเหมาะสมกว่า 
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๓.๓ การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 
การสร้างและพัฒนาเครือข่าย และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมในหลายส่วน รวมทั้ง  
มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีต่างประเทศ เช่น การมีความร่วมมือภายใต้กรอบสถาบัน
ผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ เป็นต้น ผู้ตรวจการแผ่นดินควรมีการพิจารณาทบทวนการด าเนินงาน
ตามภารกิจให้ตรงตามหน้าที่ และอ านาจผู้ ตรวจการแผ่นดินตามบทบัญญัติของรั ฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว 
ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า 

๑. ผู้ตรวจการแผ่นดินควรด าเนินการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
ในลักษณะเชิงรุก โดยไม่ต้องรอให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนมาร้องเรียนแล้วจึงด าเนินการ โดยเฉพาะปัญหา
เกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ ของภาครัฐที่ยังล่าช้า ปัญหาความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมจากกรณีที่
ประชาชนได้รับความเสียหายจากการที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติโ ดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้ง 
ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามการออกกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมและ  
การอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับประชาชน  

๒. ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในการแก้ไขปัญหาและลดความเหลื่อมล้ า
ให้กับประชาชน จากการพิจารณารายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะเห็นได้ว่า 
มีการแก้ไขปัญหาตามที่ประชาชนเสนอเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การแก้ไขปัญหากรณี  
การปฏิบัติหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก าหนดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณที่ดิน  
ป่าเขาเขียวและเขาชมภู่ในท้องที่ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทับที่ดินซึ่งผู้ร้องเรียน  
ได้ครอบครองและท าประโยชน์อยู่ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ดินอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข โดยเฉพาะปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้กับประชาชน ปัญหาการประกาศเขตที่ดินของรัฐ 
ทับซ้อนที่ดินของประชาชน ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบและอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ 
ซึ่งกรณีดังกล่าวหากไม่มีการแก้ไขเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ รวมทั้งควรมีการเร่งรัดในการออกกฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะท าให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

๓. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อจ ากัดในเรื่องบุคลากร แต่เมื่อพิจารณาหน้าที่และอ านาจ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา ๒๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะเห็นได้ว่า มีภารกิจหรือ
ภาระงานที่ต้องด าเนินการเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงาน
ของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ประกอบกับการด าเนินการเกี่ยวกับ 
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เรื่องร้องเรียนในลักษณะเชิงรุก โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องขอ จะเป็นภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ 
มีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นจ านวนมาก แต่มีเรื่องที่ด าเนินการส าเร็จจ านวนน้อย  
จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
ประเด็นส าคัญที่ต้องชื่นชมและขอบคุณผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบจากการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมกรณีที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายอื่น ๆ 
ในอนาคตต่อไป  

๔. ประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบซึ่งเปน็ประโยชน์ตอ่ส่วนรวม ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ควรสนับสนุนหรือผลักดันเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มากขึ้น อาทิ ปัญหา
เกี่ยวกับการจราจร ซึ่งบางพ้ืนที่มีการอนุโลมให้มีการจอดรถในช่องทางการจราจร กรณีดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่องท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่หากมีการน าเรื่องดังกล่าวมาศึกษา  
ในเชิงระบบจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม และขอสอบถามผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับ  
การคัดเลือกเรื่องที่น ามาพิจารณาศึกษาในเชิงระบบว่ามีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไร  

๕. ส าหรับรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขอสอบถามเกี่ยวกับกรณีลูกหนี้ระยะสั้นของส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าเป็นการกู้ยืมประเภทใด และกรณีเจ้าหนี้ระยะสั้นซึ่งเป็นหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
ได้มีการช าระหนี้ดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร               

จากนั้น ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ปัจจุบันได้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ฉบับที่ ๕  พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระบบ ได้แก่ ๑. ระบบการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่สอบสวนและผู้บริหาร เช่น ระบบแสวงหาข้อเท็จจริง ระบบวินิจฉัยข้อเท็จจริง ระบบกา ร
ประมวลสืบค้นแจ้งเตือน ระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และ ๒. ระบบการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายสนับสนุน เช่น ระบบบริหารงานบุคคล ระบบปฏิทินการปฏิบัติงาน ระบบบริหารแผนและงบประมาณ 
เป็นต้น นอกจากนี้  ยังมีระบบบริการประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน .mobile.application 
และระบบ call center อีกด้วย ส าหรับประเด็นการติดตามผลหลังจากมีค าวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติตามค าวินิจฉัย เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อน  
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ให้แก่ประชาชนจนจบสิ้นกระบวนการ ประเด็นการด าเนินโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียน 
ที่มิ ได้ เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ แม้โครงการดังกล่าวมิได้อยู่ ในความรับผิดชอบ  
ของผู้ตรวจการแผ่นดินโดยตรง แต่เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๒๓๐ (๓) ของรัฐธรรมนูญ เพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตาม หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
มาตรา ๕๔ วรรคสาม ที่ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ  
ในระบบต่างๆ รวมทั้งส่ง เสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มี การร่วมมือกันระหว่างรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยโครงการดังกล่าวต้องการให้
เด็กที่มิได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะอาชีพแรงงานสามารถท างาน
ได้ค่าจ้างสูงกว่าแรงงานขั้นต่ า โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการร่วมกัน 
ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงมหาดไทย และกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ 
ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนคนละ ๖-๘ พันบาท และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  
ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ด าเนินโครงการมาแล้ว ๓ ปี และได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบเพ่ือให้การ
สนับสนุนโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้ท า MOU ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ เพ่ือน าไป
เป็น model ในภูมิภาคอื่น ๆ ที่องค์การยูนิเซฟได้ด าเนินการอยู่ ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินขอรับประเด็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมวุฒิสภาไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  เช่น ประเด็นการท างานเชิงรุก 
ด้วยการหยิบยกเรื่องที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง หรือเรื่องร้อง เรียนที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ บ่อย ๆ 
การแก้ปัญหาเชิงระบบ เช่น ด้านการออกเอกสารสิทธิ ปัญหาการทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐกับประชาชน  
ปัญหาความล่าช้าของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน  หรือการแก้ปัญหาการจอดรถ  
ในที่ห้ามจอด เป็นต้น  

 
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ  

(๗)  เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา 
 

 
ส านักการประชุม 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

 


